

DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ...

(Tiếp theo trang 1)



Trung đội Dân quân cơ động thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) diễn tập thực binh tình huống A2.

Kỳ họp bất thường HĐND huyện; hội nghị Hội đồng cấp khu vực phòng thủ huyện; hội nghị Thường trực Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết

tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện và diễn tập thực hành đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ nhằm phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ của huyện; qua đó, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và vai trò phối hợp của các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; trình độ chỉ huy, phối hợp hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống thiên tai, sự cố trên địa bàn của các lực lượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc diễn tập cũng là bước kiểm tra, đánh giá các phương án phòng thủ, khả năng bảo đảm của nền kinh tế quốc dân, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện

trong xây dựng và tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập giúp cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện thống nhất hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ, tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong thời gian tới.

Để cuộc diễn tập thành công và đạt kết quả tốt, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt rõ vai trò, mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập và yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Kiến Xương cần quán triệt và xác định cuộc diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tập trung tối đa trí tuệ, lực lượng, phương tiện, vật chất; tổ chức tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nắm vững nguyên tắc, lý luận, vận dụng phù hợp, sát với điều kiện thực tế, bám sát chương trình diễn tập, vận hành đúng cơ chế, đúng nguyên tắc; hiệp

đồng tác chiến thực binh chặt chẽ, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình diễn tập. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ với thực hiện phong trào " Chung sức xây dựng nông thôn mới" tại địa phương. Làm tốt công tác dân vận; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong khu vực diễn tập. Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm, thu hồi vũ khí, tài liệu, trang thiết bị, vật chất, chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ địa phương, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đẩy mạnh hiện đại hóa nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Địa phương cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, có chính sách hỗ trợ nông dân trong việc tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất; khuyến khích các hộ dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Các hộ gia đình thực hiện nghiêm quy trình sản xuất bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo thương hiệu uy tín trên thị trường, góp phần phát triển sản xuất ngày càng bền vững...

Chiều ngày 27/11, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Kiến Xương và huyện Tiên Hải.

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng trên 36.100ha cây màu vụ đông, trong đó ngô 5.900ha, bí 5.500ha, khoai tây trên 5.100ha, còn lại là các loại cây trồng khác. Toàn tỉnh đã có 222 xã tiếp nhận 2.150 tấn khoai tây giống do tỉnh hỗ trợ.

Tại các địa phương đến kiểm tra: xã Vũ Ninh, Vũ An (Kiến Xương) và xã Văn Trường, Nam Hải (Tiên Hải), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành Nông nghiệp tiếp tục phân công cán bộ theo dõi sát tình hình phát triển của cây màu vụ đông nói chung, cây khoai tây nói riêng; hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc khoai tây; lưu ý phòng, trừ sâu bệnh và phòng, chống ngập úng để cây phát triển tốt cho năng suất cao. Quan tâm đến việc tiêu thụ sản phẩm để nông dân yên tâm sản xuất, làm tiền đề để tiếp tục mở rộng diện tích cây màu vụ đông trong những vụ sau.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

trong 2,5 ngày (từ chiều ngày 6/12 đến hết ngày 8/12/2017) tại Trung tâm hội nghị tỉnh để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét 10 báo cáo, 12 tờ trình của UBND tỉnh; 6 báo cáo của các ngành khối Nội chính và Ủy ban MTTQ tỉnh; 5 báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh. Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian cho các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại to và tại hội trường. Cũng tại hội nghị, đại diện Thường trực HĐND tỉnh thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 và công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, khóa XVI.

Phát biểu tại buổi họp báo, đại biểu đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương trong nước cao với các yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh về công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; đồng thời đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh cung cấp sớm tài liệu của kỳ họp tạo thuận lợi cho việc tác nghiệp của phóng viên để công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp đạt hiệu quả cao nhất.

Để kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh đạt kết quả cao, thực sự là diễn đàn quan trọng thu hút sự quan tâm của nhân dân và cử tri trong tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền trong tỉnh kịp thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp; Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh bố trí phóng viên theo dõi và đưa tin về nội dung kỳ họp, tăng thời lượng phát sóng và tăng số lượng tin, bài; Sở Thông tin và Truyền thông đăng tin kỳ họp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và phát trên hệ thống truyền thanh của tỉnh. Các báo trung ương đồng thời đưa bản tích cực đưa tin, bài phản ánh diễn biến của kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh. Với phiên họp ngày 7 - 8/12/2017, Đài PTTH tỉnh sẽ truyền hình trực tiếp để cán bộ, nhân dân theo dõi. Các báo viết và báo điện tử đăng tin, hình ảnh, bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp. Sau kỳ họp, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đưa các hình ảnh, tin, bài về hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện các nghị quyết của kỳ họp thứ năm.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV, ngày 27/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội tỉnh với đại biểu cử tri các huyện: Đông Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Tiên Hải. Dự hội nghị tiếp xúc có các đại biểu: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Bùi Văn Xuyên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nguyễn Thị Thu Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới đại biểu cử tri kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV. Đại biểu cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ tư;

hoan nghênh Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới trong tổ chức kỳ họp. Các đại biểu cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp, đặc biệt là các phiên thảo luận, chất vấn. Các đại biểu cử tri cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị nhiều vấn đề trên các lĩnh vực của đời sống.

Về xây dựng nông thôn mới, cử tri đề nghị các cấp, các ngành có giải pháp chỉ đạo khắc phục, giải quyết vấn đề nợ đọng sau khi về đích. Có biện pháp chỉ đạo để xây dựng nông thôn mới bền vững. Về chương trình nước sạch nông thôn, cử tri cho rằng kinh phí đóng góp ban đầu khá lớn; việc giải thích, tuyên truyền chưa thực sự tốt; chất lượng nước chưa thực sự bảo đảm. Đề nghị có chính sách hỗ trợ người nghèo đầu tư sử dụng nước sạch.

Trong sản xuất nông nghiệp, các đại biểu cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách đặc biệt ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp thuê đất đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao. Có chính sách hỗ trợ người dân mua máy cày cướ lớn để sản xuất nông nghiệp; quản lý chặt chẽ chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Cử tri đánh giá cao chủ trương tích tụ ruộng đất, song kiến nghị

các cấp, các ngành cần quy định lộ trình, phương pháp cụ thể để bảo đảm quyền lợi của người nông dân. Nhà nước làm tốt hơn nữa vai trò trụ cột của mình trong liên kết nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp.

Lĩnh vực giao thông, vận tải, các đại biểu cử tri đề nghị sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã; đẩy nhanh tiến độ thi công quốc lộ 39. Về lĩnh vực môi trường, các đại biểu cử tri đề nghị tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong xử lý rác thải, nước thải, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu cử tri kiến nghị cần minh bạch, rõ ràng hơn trong việc xét chế độ cho nạn nhân

chính sách ưu đãi người, đồng đội trong. Đẩy nhanh việc hỗ trợ kinh phí làm nhà cho người có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đặc biệt là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đề nghị các cấp, các ngành thắt chặt quản lý việc dạy thêm, học thêm. Chú trọng giáo dục công dân, giáo dục nhân cách trong nhà trường. Xem xét, nghiên cứu kỹ chương trình cải cách thi cử để bảo đảm việc cải cách thực sự phát huy hiệu quả. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là chất lượng đầu vào bậc đại học. Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt trong các khu công nghiệp và các trường học. Có chế tài xử phạt, xử lý

nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em, ấu dâm.

Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp hữu hiệu trong giải quyết nợ công, nợ xấu; quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lạm phát; tăng kinh phí hỗ trợ và nâng cao hoạt động của các hội, đoàn thể; nghiên cứu xây dựng cơ chế đối thoại giữa đại biểu cử tri với đại biểu HĐND các cấp.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số vấn đề, nội dung kiến nghị của đại biểu cử tri thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

NHÓM PHÓNG VIÊN



Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) chăm sóc rau màu vụ đông.

Danh sách các doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế tính đến thời điểm 31/10/2017

Đơn vị tính: VNĐ

Table with 7 columns: STT, Tên doanh nghiệp, cá nhân, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Giám đốc hoặc tên người đại diện theo pháp luật, Số tiền thuế nợ, Ghi chú. It lists various businesses and individuals with their tax debts as of October 31, 2017, including companies like Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Datex and Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Thái Bình Idico.

CỤC THUẾ THÁI BÌNH